

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 8



มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย นำโดย นายเทสียะ ชิโนะฮาระ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมนำถวายเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 290,000 บาท แต่ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยงค์ สิรินุญโร เพื่อสมทบทุนการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์หลักของ “โครงการประทีปเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ

นายเทสียะ ชิโนะฮาระ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย “มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นเวลา 33 ปีมาแล้วที่เราได้สนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการที่ประทีปเด็กไทย เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งปีนี้ได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีแนวคิดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังนั้น เป็นสิ่งที่เราตระหนัก และมุ่งมั่นมาโดยตลอด ผมหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ ให้เข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมความเท่าเทียม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เจริญก้าวหน้า กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต”

โครงการประทีปเด็กไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยงค์ สิริวิฑูโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุ 2 – 6 ปี เพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคมไทย

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทยสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

#####